

Số: /TB-UBND

*Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính tại Hội nghị đánh giá thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2020**

Ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị đánh giá thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN, đẩy nhanh tiến độ đầu giá - thu tiền sử dụng đất 5 tháng cuối năm 2020. Tham dự hội nghị có: Đồng chí Lê Quang Hùng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, công chức kế toán ngân sách các xã, thị trấn, công chức địa chính - xây dựng các xã, thị trấn. Trên cơ sở báo cáo của 2 phòng: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình bày tại hội nghị và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Hùng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính kết luận như sau:

Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; thống nhất với đánh giá của Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi cục thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Cống về thu NSNN trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN các tháng còn lại năm 2020, thu nợ thuế, thu tiền sử dụng đất.

Trước tình hình khó khăn về thu ngân sách do tác động của đại dịch Covid - 19 diễn biến rất phức tạp khó lường, một số hoạt động sản xuất kinh doanh tạm dừng hoạt động; thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài,... đã tác động không thuận lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế; bên cạnh đó việc triển khai thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế... làm ảnh hưởng tiến độ thu NSNN trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2020 (không bao gồm thu

tiền sử dụng đất) giảm so với cùng kỳ năm trước, ước thực hiện cả năm một số khoản thu trên địa bàn không đạt dự toán giao.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn năm 2020, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ bám sát dự toán thu, chỉ tiêu thu theo từng lĩnh vực để có giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, triệt để, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 13/5/2020, Kế hoạch số 2148/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Tăng cường hoạt động có hiệu quả của Ban chỉ đạo thu ngân sách và thu nợ đọng thuế, thường xuyên giao ban nắm bắt tình hình thu, khả năng thu có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nợ thuế, cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với doanh nghiệp nợ thuế, dây dưa, chây ì không nộp thuế; kiên quyết xử lý các trường hợp không kê khai thuế, kê khai thuế chậm hoặc khai không chính xác. Đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện công khai các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp còn nợ thuế trên cổng thông tin điện tử huyện; tiếp tục thực hiện nghiêm việc không cho các doanh nghiệp nợ đọng thuế tham gia đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phấn đấu thu nợ đọng thuế để bù đắp các khoản có khả năng hụt thu. Tăng cường hoạt động có hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn.

3. Trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện việc phân công giao nhiệm vụ phải cụ thể, rõ việc, xác định thời gian hoàn thành công việc, đồng thời phải gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

4. Các ngành, phòng có liên quan, phối hợp, tham mưu cho UBND huyện giải ngân vốn đầu tư XDCB các dự án, công trình sử dụng vốn NSNN để các nhà thầu có nguồn nộp thuế.

5. Chi cục Thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Cống chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư, kho bạc nhà nước và các phòng, ngành có liên quan phối hợp quản lý thu 2% thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng cơ bản vĩnh viễn sử dụng vốn NSNN; Quản lý công tác thu thuế XD/CB nhà ở tư nhân trên địa bàn theo chỉ đạo tại Công văn số 10433 ngày 25/8/2019 của UBND tỉnh.

6. UBND xã, thị trấn chủ động phối hợp với các phòng, ngành đơn vị liên quan: tập trung GPMB các dự án đấu giá, khẩn trương thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế phê duyệt; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ nộ tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; tập trung thẩm định và trình phê duyệt các mặt bằng quy hoạch do UBND các xã, thị trấn trình không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ngành, và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ngành tham dự HN;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TCKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**